
 

 

 
 

Cofnodion 
Y Senedd 

04/12/2023 

Aelodau a Ddaeth: 
Joe Thomas (CADEIRYDD)  

Bayanda Vundamina (SLlA) 

Anna Simpkins (SLlA)  

Helen Cooper (SLlA)  

Tiff McWilliams (SLlA)  

Elain Gwynedd (SLlA) (gadawodd: 19:10 – cytunwyd ymlaen llaw)  

Sully AP Najeeb (SG) cyrhaeddodd 18:32 (cynorthwywyd) 

Dax FitzMedrud (SG)  

Elena Bloomquist (SG)  

Xavier Powley (SG)  

Bamikole Akinsehinde (SG) cyrhaeddodd: 18:24 

Ifeyinwa Anaduaka (SG)  

Ren Feldbruegge (SG)  

Dylan Cashon (SG)  

Saffron Luxford (SC)  

Tristan Wood (SG)  

Will Parker (CYM)  

Felix Smart (CYM)  

Lowrie Morgan (CHWARAEON)  

Oscar Pearcey (CHWARAEON)  

Bethany Letts (CHWARAEON)  

Trys Hooper (SC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Hefyd yn Bresennol: (Myfyrwyr ddaeth i 

wylio)  
Dewi John Price (Aelod)  

 

 

Absennol:  
Niamh Novelle (SG) (Anfonwyd 
ymddiheuriadau) 

Harriet Goodchild (SC) (Anfonwyd 
ymddiheuriadau) 

Kaydien Gunter (CHWAREON) (Anfonwyd 
ymddiheuriadau) 

Beca Wright Hughes (UMCA) (Ni anfonwyd 
ymddiheuriadau) 

 

 

 

 

 

Josh Rutty (CYM) (Ni anfonwyd 
ymddiheuriadau) 

Billy Calladine (CYM) (Anfonwyd 
ymddiheuriadau) 

Nanw Maelor (UMCA) (Anfonwyd 
ymddiheuriadau) 

Jodie Marie Mott (CYM) (Anfonwyd 
ymddiheuriadau)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Eitem Nodiadau 

Crynodeb Pleidleisio 

O blaid 
Yn 

Erbyn 
Gwrthod 

Sylwadau 
Croesawu ac 
Agoriadol 

Rhoddodd Is-Gadeirydd 
yr Undeb groeso i bawb 
a ddaeth i’r cyfarfod 

Rhoddodd Cadeirydd yr Undeb groeso i bawb yn y cyfarfod.    



 

 

 
 

Ymddiheuriadau am 
Absenoldeb 

Cafwyd 5 ymddiheuriad ar gyfer y cyfarfod hwn    

 
Cofnodion y Cyfarfod 
Diwethaf 

Cafodd enw Dylan ei gamsillafu yn y cofnodion diwethaf – 
caiff ei ddiweddaru 

   

 Materion a Godir Soniodd Ash (y Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth) 
am y diweddaraf ar y polisi ‘gwaith yw gwaith rhyw’ a 
rhoddodd Helen ddiweddariad ar sut bydd y polisi hwn yn 
gweithio a’r adnoddau fydd yn mynd tuag at y polisi hwn. 

   

Adroddiad y 
Swyddogion 

Bydd y Swyddogion yn 
sôn am yr hyn y maent 
yn gweithio arno a’u 
blaenoriaethau at y 
flwyddyn. 

Rhoddodd y Swyddogion y diweddaraf ar eu gwaith. Gweler 
yr adroddiad. 

   

Polisïau yn dod i 
ben: 

Diweddariad ar bolisïau 
sy’n dod i ben 

Ni nodwyd unrhyw polisïau sy’n dod i ben.    

Syniad 1: Arian 
Parod ar y Campws 

Araith y Cynigydd  Xavier (SG) a gyflwynodd y syniad i’r Senedd. 
 
Dywedodd Xavier y gallwch ddefnyddio'ch CerdynAber a'ch 
cerdyn banc o amgylch y campws ond ni allwch ddefnyddio 
arian parod. Weithiau efallai mai dim ond arian parod y 
bydd myfyrwyr yn gallu ei ddefnyddio (myfyrwyr 
rhyngwladol, myfyrwyr ag anabledd sy'n ei chael hi'n anodd 
defnyddio banciau lleol, os yw myfyriwr/wraig newydd 
anghofio dod â'i g/cherdyn). Mae hyn yn golygu na all rhai 
myfyrwyr gael unrhyw fwyd na diod pan fyddant ar y 
campws. Mae'n bosib rhoi arian parod ar eich CerdynAber 
yn nerbynfa UM, ond os nad oes gennych eich CerdynAber 

   



 

 

 
 

yna nid yw hyn yn bosibl. Mae gennym ni hefyd bobl ar y 
campws nad ydyn nhw'n fyfyrwyr. 
 
Siaradwr yn erbyn y cynnig hwn gan: Lowri (CHWARAEON) 
a Bayanda (SLLA) 
 
Lowri (CHWARAEON): Siaradodd â staff bar yn Undeb Aber 
ac roedd ganddynt bryderon ynghylch diogelwch a lles staff. 
Efallai y bydd rhai yn cael trafferth gyda mathemateg ac 
felly'n ei chael hi'n anodd gweithio ar y bar. Mae peidio â 
defnyddio arian parod hefyd yn golygu llai o gamdriniaeth 
gan bobl nad ydynt yn fyfyrwyr. 
 
Bayanda (SLLA): Gall y polisi hwn wrthdaro â’r bancio 
moesegol sydd gennym. Mae peidio â derbyn arian parod 
yn golygu bod gennym fwy o ddewis ar fanciau moesegol. 
Mae’n bosibl bod y brifysgol yn llai tebygol o newid banciau 
os byddwn yn rhoi pwysau arnynt am arian parod. 
 

Cwestiynau Dim cwestiynau – caed trafodaethau grŵp yn syth.    

Adborth oddi wrth 
drafodaethau grŵp.  

Helen (SLLA): Wrth weithio yn y bar yn yr Undeb, roedd yn 
anodd derbyn arian parod. Byddai angen i ni gael tiliau 
newydd a sicrhau eu bod yn cael eu cadw mewn ystafell 
ddiogel. Byddai llawer o bryderon diogelwch ac felly byddai 
angen llawer o waith i gyflawni hyn. Cawsom wared ar arian 
parod oherwydd Covid ond byddwn yn dal i bryderu am 
arian parod a glanweithdra. Byddai hefyd yn amharu ar 
amserlenni staff. Byddai'n golygu bod angen i ni hyfforddi 
staff eto a byddai ganddynt fwy o gyfrifoldebau heb unrhyw 
gynnydd mewn cyflogau. Gall hefyd olygu bod angen i staff 
weithio mwy. Fodd bynnag, budd-dal yw na ellir olrhain 
arian parod sy'n bwysig i rywun a allai fod yn profi unrhyw 
fath o drais. 

   



 

 

 
 

 
Bethany (CHWARAEON): Rydym wedi gweld plant sy'n dod 
ag arian parod ar y campws yn ei chael hi'n anodd ond heb 
sylwi ar unrhyw beth o'i le i fyfyrwyr. 
 
Elena (SG): Mae'n broblem i fyfyrwyr rhyngwladol. Mwy o 
fater cyfleustra yn fwy nag angen. Mae yna ffyrdd i’w 
ddatrys. 
 
Dax (SG): Gall myfyrwyr rhyngwladol hefyd fod yn fwy 
tebygol o fod â’u CerdynAber gyda nhw gan fod angen 
iddynt gofrestru ar gyfer darlithwyr gan fod eu presenoldeb 
yn cael ei fonitro'n fwy. 
 
Felix (CYM): Syrthiodd ein grŵp yn y canol. Gwelodd y 
manteision o aros gyda thaliadau digyswllt ond os nad oes 
gan rywun gerdyn ac angen bwyd yna nid yw'n wych. Lle o 
bosibl i gyfnewid arian am fwyd. Mae CKs hefyd i fyny'r 
ffordd. 
 
Tristan (SC): Rydyn ni'n hoffi'r syniad gan ein bod wedi cael 
ein dal allan gan nad oes gennym gerdyn. 
  

Sylwadau Eraill Xavier (SG): Gall myfyriwr/wraig roi arian ar eich Abercard 
heb eich cerdyn ond mae angen i chi ddod â’r cerdyn i allu 
talu am unrhyw beth. 
Helen (SLlA): Dylech allu defnyddio eich e-bost i dalu am 
bethau os oes arian ar eich Cerdyn Aber. 
Elena (SG): Cyfrifoldebau myfyrwyr yw dod â’u cerdyn eu 
hunain bob amser. 
Tristan (SC): Mae'n hawdd cofio'ch cerdyn os ydych mewn 
llety myfyrwyr gan mai dyma'ch allwedd i'ch ystafell, ond os 
ydych mewn llety allanol mae'n hawdd anghofio'ch cerdyn. 

   



 

 

 
 

Lottie (CHWARAEON): os oes gennych ddiwrnod hir dylech 
fod â’ch Cerdyn Aber i gofnodi presenoldeb. 
Xavier (SG): ond os byddwch yn anghofio eich CerdynAber 
efallai na fydd gennych amser i fynd adref i'w nôl. 
Ren (SG): Yn y fforwm rhyngwladol, soniwyd os ydym yn 
ddi-arian, a all CerdynAber dalu am alcohol a sigaréts? 
Helen (SLlA): Rydym yn lobïo am hyn ar hyn o bryd. 
 
Dax (SG): Gallwch roi arian ar eich CerdynAber yn nerbynfa 
UM ond gall hyn fod yn broblem os ydych ar y campws ar y 
penwythnos. Gallai fod yn dda cael lleoliad atodol ar gyfer y 
penwythnosau a thu allan i oriau busnes UM. 
 
Ifeyinwa (Sg): Gallem greu ap neu wefan fel y gallwch 
ddefnyddio eich Cerdyn Aber ar eich ffôn i dalu am bethau. 
Gallai hefyd fod yn god QR. 
 
Mae Xavier yn crynhoi'r polisi. 
 

Pleidlais Gwrthodwyd  10.52 89.47 0% 

Syniad 2: 
Cynrychiolwyr dros 
Wirfoddolwyr yn 
Senedd yr Undeb 

Araith y Cynigydd Cyflwynodd Ren (SG) y syniad i’r Senedd.  
 
Ren: Ar hyn o bryd mae dau brosiect dan arweiniad 
myfyrwyr ac dwi wedi siarad â chydlynydd y cymdeithasau. 
Mae pethau'n cael eu sefydlu ar gyfer clybiau a 
chymdeithasau ond nid i ni. Dylent fod â llais. 
 
Mae rhai pethau y gall clybiau a chymdeithasau eu cael nad 
yw'r rhai mewn prosiectau gwirfoddol yn eu cael, fel llais yn 
y Senedd. Ar hyn o bryd mae dau brosiect dan arweiniad 
myfyrwyr ac wedi siarad â Chydlynydd y Cymdeithasau a 
Gwirfoddoli am ein cynrychiolaeth a chael mwy o grwpiau i 
sefydlu. Dylem fod â llais. 

   



 

 

 
 

 
Nid oedd neb am siarad yn erbyn y cynnig. 

Cwestiynau Bayanda (SLlA): A yw hyn ar gyfer Cynrychiolaeth neu ar 
gyfer rôl Swyddog arall? 
Ren (SG): Cynrychiolaeth yn y Senedd. 
Dax (SG): A fyddai'n un ar gyfer pob prosiect neu'n un 
cynrychiolydd am y peth llawn? 
Ren (SG): Bydd hyn yr un peth ar gyfer clybiau a 
chymdeithasau. Felly ni fyddai gan bawb gynrychiolydd ond 
byddai pobl yn eu cynrychioli yn eu cyfanrwydd. 
Tiff (SLlA): Mae gan UMCA 2 gynrychiolydd ond mae gan 
glybiau a chymdeithasau 5 yr un gan eu bod yn fwy. Mae'n 
debyg y bydd yn nes at gynrychiolaeth UMCA. 
 
Oscar (CHWARAEON): A fyddai'r rolau'n siŵr o gael eu 
llenwi? A fydd pobl yn mynd amdani? 
Ren (SG): Byddai'n dechrau'r flwyddyn nesaf ac yn dibynnu 
ar y prosiectau gwirfoddol ond gobeithio y byddem. 
Oscar (CHWARAEON): A yw llawer o fyfyrwyr yn cymryd 
rhan yn y Gwirfoddoli? 
Ren (SG): Siarad am faint o bobl oedd ym mhob un o'r 
prosiectau gwirfoddoli. Grŵp mawr sydd. Mae dau brosiect 
gwirfoddol yn segur ar hyn o bryd ond gobeithio y caiff y 
rhain eu llenwi o fewn y flwyddyn nesaf. 
 
Sully (SG): Beth sy'n diffinio prosiect gwirfoddol yn hytrach 
na chymdeithas? 
Tiff (SLlA): Dyma sut maen nhw'n cael eu sefydlu a'r ochr 
weithredol ohono. Mae angen i chi gael eich cyfweld i redeg 
prosiect gwirfoddol ac i fod yn arweinydd arno. 

   

Adborth oddi wrth 
drafodaethau grŵp 

    



 

 

 
 

Dylan (SC): Fe wnaethon ni gytuno. Gwnaeth Xavier bwynt 
da, trwy leihau swyddogion cyfadran y flwyddyn nesaf, 
gallai y rolau hyn wedyn gael eu llenwi gan bobl eraill. 
 
Oscar (CHWARAEON): Roedden ni'n meddwl ei fod yn 
syniad da. A allai rhywun yn Undeb Aber hyrwyddo 
prosiectau Gwirfoddoli yn fwy. Mae llawer o hyrwyddiadau 
cymdeithasau a chlybiau ond gallai annog pobl i ymuno â 
nhw. 
 
Elena (SG): roeddem yn hoffi'r syniad. 
Lottie (CHWARAEON): Nid ydym yn gweld unrhyw beth o’i 
le. 
  

Sylwadau eraill Ni wnaed unrhyw sylwadau. 
 
Ren (SG): Crynodebau. Dywedwyd y byddant yn gweithio 
gyda'r Cydlynydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli ar hyn. 

   

Pleidlais Pasiwyd 100 0% 0 

Syniad 3: Diwygiad 
i is-ddeddfau’r 
etholiadau 

Araith y Cynigydd Bayanda (SLlA) a gyflwynodd y syniad i’r Senedd. 
 
Bayanda: Mae ychydig wedi newid i'r is-ddeddfau etholiadol 
i ychwanegu rheol i fyfyrwyr sydd wedi'u heithrio o 
aelodaeth undeb myfyrwyr. Gallwch dynnu yn ôl ar unrhyw 
bryd ond mae angen i chi fod wedi gwneud hynny cyn i’r 
sefyll agor fel y gallwch redeg yn yr etholiad. 
 

   

Cwestiynau Sully (SG): Gofynnodd a oedd hwn yn syniad wedi'i dargedu 
at unrhyw unigolion. 
Joe (CADEIRYDD): Dywedodd nad oedd hyn yn ymwneud 
ag unrhyw enwau ond diweddariad sydd ei angen yn yr is-
ddeddfau. 
 

   



 

 

 
 

Trys (SC): A ydych chi’n dod yn aelod yn awtomatig neu a 
oes angen i chi ddewis ymaelodi? Ni fyddai'n digwydd ar 
ddamwain? 
Bayanda (SLlA): Rydych chi'n cael eich cynnwys yn aelod yn 
awtomatig ac mae angen i chi wneud y dewis i optio allan 
felly ni fyddai hyn yn digwydd ar ddamwain. 
 
Felix (CYM): Y rheol ar hyn o bryd yw pe baech wedi optio 
allan y gallech redeg?  
Bayanda (SLlA): Nid oes rheol felly rydym yn llenwi'r 
bylchau. 
 

Sylwadau eraill Aeth y cynnig ymlaen i gynnal pleidlais: pasiwyd    

Pleidlais Pasiwyd 100   

Cais am Syniad ar 
gyfer Cynhadledd 
yr UCM 

Syniadau Arfaethedig Syniad 1: Cymorth i Fyfyrwyr ac Ymchwilwyr 
Doethuriaeth gyda hawliau Ariannol a 
Pherchnogaeth 
 
Cynigydd: Bamikole (SG) 
 
Bamikole: A allai UCM ddadlau dros fwy o gefnogaeth i 
fyfyrwyr PhD ac ymchwil yn y DU. Mae myfyrwyr PhD ac 
ymchwil yn wynebu llawer o anawsterau ariannol. Mae 
myfyrwyr y DU yn wynebu amgylcheddau cystadleuol iawn 
gyda llawer heb gymorth ariannol. Mae hyn yn effeithio ar 
ansawdd ymchwil yn y DU. Mae ymchwil hefyd yn eiddo i'r 
brifysgol nid y myfyriwr sy'n gwneud yr ymchwil. A allai 
UCM ddadlau dros hawliau perchnogaeth a chefnogaeth i 
fyfyrwyr PhD ac ymchwil. 
 
Cwestiynau/Sylwadau ar bolisi:  
Tristan (SC) Mae AberDoc ond yn gyfyngedig oherwydd ei 
fod yn cynnwys yr hyfforddiant ac arian ychwanegol er 

   



 

 

 
 

mwyn byw. Mae cyllid y Brifysgol mewn symiau eithafol o 
ddyled. Nid oes llawer o gyllid.  
Trys (SC): A fyddai UCM yn dal cais i ofyn am gyllid – a 
fyddai UCM yn hoffi ysgoloriaeth neu grant? A fyddai hyn yn 
straen ariannol ar yr UCM? Sut y byddent yn rhoi 
cefnogaeth. 
Bamikole (SG): Ansicr sut y byddai UCM yn gwneud hyn ond 
i ddechrau'r sgyrsiau fyddai hyn. O fy rhan i, rwy'n talu am 
fy addysg, ond nid fy ngwaith i yw hwn, mae gan y brifysgol 
berchnogaeth ar fy ngwaith yr wyf yn talu amdano. 
Dax (SG): Astudiaeth gwaith yw astudiaeth PHD mewn 
gwledydd eraill. Rydych chi'n gweithio i'r brifysgol i helpu 
gydag addysgu ac rydych chi'n cael arian yn ôl. 
Ren (SG): Mae ysgolion UDA yn cael eu noddi sy'n golygu 
mai dyna sut y gallant fforddio mwy o bethau. 
 
Syniad 2: Gostwng Ffioedd i Fyfyrwyr Rhyngwladol 
 
Cynigydd: Bamikole (SG) 
  
Bamikole (SG): Mae'r gwahaniaeth rhwng ffioedd yn fawr 
iawn. Myfyrwyr rhyngwladol yn gorfod gwneud llawer mwy 
o waith i gael arian. Dylem gymryd rhan mewn deialog 
ynghylch gwneud hyfforddiant yn well heb fod mor wahanol 
i fyfyrwyr cartref. Mae’r myfyrwyr hyn yn cyfrannu at 
gymaint o’n cymdeithasau yma yn y DU. Nid yw'n deg. 
 
Cwestiynau / Sylwadau ar Bolisi.  
Sully (SG): ni fyddai'r rhan fwyaf o brifysgolion yn gallu 
rhedeg pe na baent yn codi cymaint ar fyfyrwyr 
rhyngwladol. Nid ydynt yn cael digon oddi ar gyllid 
myfyrwyr domestig. Maent hefyd eisoes yn yr adran ac felly 



 

 

 
 

byddai angen cyflwyno llawer o doriadau er mwyn gallu 
gwneud hyn. 
Xavier (SG): Mae Aberystwyth yn codi llai o dâl ar fyfyrwyr 
rhyngwladol gan fod gennym bolisi sy'n golygu bod gan 
fyfyrwyr rhyngwladol lety gwarantedig. Os ydych chi’n dod 
o Brydain a bod gennych flwyddyn dramor, byddwch yn cael 
mwy o arian i helpu. Mae prifysgolion ledled y byd yn codi 
mwy ar fyfyrwyr rhyngwladol. 
Bamikole (SG): Nid yw'r ffaith bod pawb yn gwneud 
rhywbeth yn golygu ei fod yn iawn. 
Dax (SG): Polisi Rhyddid UCM ers y llynedd oedd cefnogi 
myfyrwyr rhyngwladol a oedd yn cynnwys mater ffioedd 
dysgu ac felly mae UCM eisoes yn gwneud hyn. Byddai'n 
ailadrodd polisi blaenorol. Y polisi wedyn fyddai parhau ar y 
polisi a ddaeth o gynhadledd y llynedd. 
 
Syniad 3: Myfyrwyr Traws mewn chwaraeon yn eu 
hundebau myfyrwyr 
 
Cynigydd: Tiff (SLlA)  
 
Tiff (SLlA): Rwy’n eistedd ar WSS (cymorth i fyfyrwyr 
Cymru) ynghylch rhannu arfer gorau mewn chwaraeon. Mae 
pob undeb arall yn cydymffurfio â rheoliadau BUCS sy'n 
golygu na all myfyrwyr Trawsrywiol gystadlu yn y tîm y 
maent yn uniaethu ag e. Yn Undeb Aber rydym yn gadael i 
fyfyrwyr adnabod eu hunain wrth gystadlu mewn 
chwaraeon yn y brifysgol (ni allwn reoli rheolau BUCS) nid 
yw eraill yng Nghymru. 
 
Cwestiynau / Sylwadau ar Bolisi:  



 

 

 
 

Xavier (SG): Mae llywodraeth y DU yn ofnadwy i bobl 
Drawsryweddol ar hyn o bryd. Maent yn ceisio rhwystro pob 
math o hunaniaethu. Beth fyddai'n digwydd?  
Tiff (SLlA): Nid oes gan UCM y farn hon a byddai'n gwneud 
hyn yn glir. Byddent o blaid hyn yn gryf. 
 
Syniad 4: Safoni Cydraddoldeb a Hygyrchedd mewn 
prifysgolion 
 
Cynigydd: Xavier (SG)  
 
Xavier (SG): Cydraddoldeb a hygyrchedd safonol yn 
gyffredinol i brifysgolion. Byddai hyn yn gysylltiedig â 
hyfforddiant hygyrchedd. Mae gan wahanol brifysgolion 
bolisïau gwahanol. Gall hyfforddiant fod yn annigonol. Nid 
yw prifysgolion yn cael gwybod beth i'w addysgu o ran 
hygyrchedd a chydraddoldeb a busnes y brifysgol yw'r hyn y 
maent yn ei addysgu. Mae'r DU ar y blaen o gymharu â 
gwledydd eraill ond nid yw'n wych o hyd. Mae Cymru yn 
dueddol o fod ar ei hôl hi o lawer o gymharu â Lloegr yn 
hyn o beth. Dylem fod angen hyfforddiant yn amlach. Yn 
Aberystwyth rydym yn rhoi hyfforddiant, ond nid oes gofyn 
iddynt wneud hyn. Yr unig amser y bu'n rhaid iddynt ei 
wneud oedd 2010 wrth i'r ddeddf cydraddoldeb ddod i 
mewn. Nid oes unrhyw ffordd i weld a yw staff y brifysgol 
yn gwneud yr hyfforddiant. 
 
Cwestiynau / Sylwadau ar bolisi: Dim Cwestiynau na 
Sylwadau. 
 
Syniad 5: Rhoi’r gorau i fancio gyda Barlcays ar 
draws y DU 
 



 

 

 
 

Cynigydd: Sully (SG)  
 
Sully (SG): Dylai UCM weithio gyda Phrifysgolion i 
ymbellhau oddi wrth fanc Barclays. Efallai bod hwn yn 
syniad i fynd i gynadleddau UCM yn y dyfodol. Y syniad 
fyddai gofyn i Brifysgolion ac Undebau i beidio â buddsoddi 
yn Barclays. 
 
Cwestiynau / Sylwadau ar y Cynnig: 
 
Helen (SLlA): Mae wedi cael ei ddwyn i sylw UCM. Mae UCM 
yn ymwybodol ac wedi ceisio addysgu swyddogion ym 
mhrifysgolion Cymru. Mae ganddyn nhw bolisi 
cynaliadwyedd ond efallai na fydd hwn yn cael ei gyfeirio at 
Barclays. 
Trys (SC): Pam codi'r mater gydag UCM ac nid y 
llywodraeth? Dylem fod yn rhoi pwysau ond o'r cyfeiriad 
hwn. 
 
Sully (SG): Nid ydym yn gofyn i brifysgolion beidio â derbyn 
cyllid Barclays; i beidio â bancio gyda Barclays sydd wrth 
wraidd. 
Ifeyinwa (VO): Ai yn unigol y dylem fod yn gwneud hyn neu 
fel yr ysgol y dylem fod? Nid oes unrhyw un yn cynnig 
dewis arall. 
Sully (VO): Fel sefydliad ni ddylem fancio gyda Barclays. Yn 
unigol ie hefyd ond mae hynny'n beth gwahanol. 
 

Sylwadau Ni wnaed unrhyw sylwadau ar y polisïau.    

Pleidlais dros y syniad Syniad 1: Cymorth i Fyfyrwyr ac Ymchwilwyr Doethuriaeth 
gyda hawliau Ariannol a Pherchnogaeth. 2 bleidlais 
Syniad 2: Gostwng Ffioedd i Fyfyrwyr Rhyngwladol. 1 
bleidlais 

   



 

 

 
 

Syniad 3: Myfyrwyr Traws mewn chwaraeon yn eu 
hundebau myfyrwyr. 14 pleidlais 
Syniad 4: Safoni Cydraddoldeb a Hygyrchedd mewn 
prifysgolion. 2 bleidlais 
Syniad 5: Rhoi’r gorau i fancio gyda Barlcays ar draws y DU. 
dim pleidlais 
 
Pleidleisiwyd o blaid anfon Syniad 3 i Gynhadledd yr 
UCM - Myfyrwyr Traws mewn chwaraeon yn eu 
hundebau myfyrwyr.. 

Pleidleisio dros ba 
gynhadledd y cyflwynir 
y syniad iddi. 

UCM Cenedlaethol (y DU): 0 
UCM Cymru: 20 
UCM Rhyddid: 0 
 
Cyflwynir y polisi yn UCM Cymru 

   
 
 
 

Unrhyw Fusnes 
Arall 

Dim busnes arall 
Senedd Nesaf: 4ydd Mawrth 18:00-20:00 Yr Ystafell Fawr (Cyf Cyff) 
Daeth i ben: 20:08  

 

SLlA = Swyddog Llawn Amser 

SG = Swyddog Gwirfoddol 

SC = Swyddog Cyfadran  

CHWARAEON = Clybiau Chwaraeon 

CYM = Cymdeithasau 

UMCA = Cynrychiolydd UMCA 

Aelod = Aelod Undeb Aber nad yw’n Aelod Seneddol 


